

มีการจัดทำข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหน่วย และเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

สำนักกรรมธิการ 1 ได้มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำประปาต่อหน่วย และเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้

(1) มีการจัดทำบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาแต่ละเดือน

(2) มีการจัดทำบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาต่อหน่วย (ต่อจำนวนบุคลากรของสำนักกรรมธิการ จำนวน 175 (มกราคม – พฤษภาคม)

173 คน (มิถุนายน) และเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ลดลงร้อยละ 1 ของปี 2566 (ปีฐาน))

(3) มีการสรุปสาเหตุที่ทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (*กรณีบรรลุเป้าหมาย*) และวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข (*กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย*)

สรุปผลการดำเนินงานด้านการใช้น้ำประปาของสำนักกรรมการ ๑ ประจำเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ จำนวนบุคลากรของ สำนักกรรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มกราคม 2567	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.2	ไม่บรรลุเป้าหมาย	<p>เดือนมกราคม 2567 สำนักกรรมการ 1 มีการใช้น้ำประปาจำนวน 142.12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 จำนวน 96.548 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 45.572 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการลดใช้น้ำประปาร้อยละ 1</p> <p><b>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b>                      เนื่องจากได้มีการเริ่มประชุมของคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก จากเดิมที่มีการประชุมเฉพาะของฝั่งวุฒิสภาในปี 2566 ทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการอาคารรัฐสภาจำนวนมาก เช่น การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเริ่มประชุมครั้งแรกในวันที่ 8 มกราคม 2567 และสำนักกรรมการ 1 ทุกกลุ่มงานต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 10 คณะ จนถึงเดือนมีนาคม 2567 โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าพิจารณาประมาณจำนวน 737 หน่วยงาน ซึ่งมีผู้แทนเข้ามาชี้แจงงบประมาณมากกว่า ห้าหมื่นคนในแต่ละเดือน ทำให้จำนวนการใช้น้ำประปามีเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก</p> <p>นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม ยังมีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคณะอื่น ๆ ของคณะกรรมการสามัญซึ่งสำนักกรรมการ 1 รับผิดชอบ จำนวนมาก</p>	<p>(1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>(2) จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า</p> <p>(3) จัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปาเผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า</p> <p>(4) ตรวจสอบและตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</p> <p>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภาาร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p>

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ จำนวนบุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2567	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.2	ไม่บรรลุเป้าหมาย	<p>เดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักกรรมการ 1 มีการใช้น้ำประปา จำนวน 145.05 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 (96.548 ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มขึ้น 48.502 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการลดใช้น้ำประปาร้อยละ 1</p> <p><b>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b></p> <p>สำนักกรรมการ 1 ต้องรับผิดชอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีคณะอนุกรรมการงบประมาณจำนวนมาก และมีผู้มาชี้แจงงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายร้อยหน่วยงาน ประกอบกับระยะเวลาการประชุมที่ต้องประชุมล่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 8.30 – 22.00 นาฬิกาทุกวัน ประกอบกับกลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักกรรมการ 1 ยังต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสามัญ ในหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหากมีการตั้งคณะอนุกรรมการจะต้องจัดประชุมเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้ง</p> <p>อีกทั้ง ยังเป็นช่วงเวลาเริ่มแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ทำให้ภาระงานของบุคลากรของสำนักกรรมการ 1 มีจำนวนมากกว่าปกติ จำนวนทำให้การใช้น้ำประปามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา</p> <p>ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 (ปีฐาน) สำนักกรรมการ 1 ไม่มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว</p>	<p>(1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>(2) เน้นย้ำ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(3) จัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปา เผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(4) หมั่นสำรวจและตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</p> <p>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภาร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p>

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ จำนวนบุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มีนาคม 2567	เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1	ไม่บรรลุเป้าหมาย	<p>เดือนมีนาคม 2567 มีการใช้น้ำประปา จำนวน 141.08 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 (96.548 ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มขึ้น 44.532 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการลดใช้น้ำประปาร้อยละ 1</p> <p>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>เนื่องจาก ในเดือนมีนาคม 2567 มีการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณที่ควรจะต้องพิจารณาในปี พ.ศ. 2566 แต่ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ทำให้ในปี พ.ศ. 2567 จึงต้องมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568 และมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในปีเดียวกัน ซึ่งในเดือนมีนาคมมีค่าการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคมของปี 2566 (ปีฐาน) สำนักกรรมการ 1 ไม่มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว</p>	<p>(1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>(2) เน้นย้ำในการประชาสัมพันธ์และจัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(3) เน้นย้ำในการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปาเผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(4) สุ่มตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</p> <p>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภา ร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p>

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ จำนวนบุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เมษายน 2567	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.19	ไม่บรรลุเป้าหมาย	<p>เดือนเมษายน 2567 มีการใช้น้ำประปา จำนวน 157.57 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 (96.548 ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มขึ้น 61.013 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการลดใช้น้ำประปาร้อยละ 1</p> <p><b>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b>          เพราะในช่วงดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเป็นช่วงปิดสมัยประชุม แต่ยังมีการประชุมของคณะกรรมการหลายคณะประกอบด้วยมีผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาจำนวนมาก ทำให้การใช้น้ำประปายังคงเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการใช้ห้องน้ำของบุคลากรภายในสำนักกรรมการ และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมากอยู่ด้วยภาระงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บริการประชาชน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย และทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</li> <li>(2) เน้นย้ำ จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</li> <li>(3) จัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปาเผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า</li> <li>(4) ตรวจสอบและตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</li> <li>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภาาร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</li> </ol>

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/ จำนวนบุคลากรของสำนักกรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤษภาคม 2567	<b>เพิ่มขึ้น</b> ร้อยละ 56.39	<b>ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>	<p><b>เดือนพฤษภาคม 2567</b> มีการใช้น้ำประปา จำนวน 151 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแม้ว่าจะมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 (96.548 ลูกบาศก์เมตร) <b>เพิ่มขึ้น 54.452 ลูกบาศก์เมตร</b> คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.39</p> <p><b>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b></p> <p>เนื่องด้วยในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่สำนักกรมการ 1 มีการดำเนินการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการในช่วงสมัยแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานผลของคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีการเปิดการใช้งานอาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในช่วงเปิดสมัยแทบทุกวันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น</p>	<p>1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย และทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>(2) <b>เน้นย้ำ</b> จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(3) จัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปาเผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(4) หมั่นสำรวจและตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</p> <p>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภาาร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p>

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำประปา/จำนวนบุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ (ลูกบาศก์เมตร /คน) (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	ผลดำเนินการ (ค่าเป้าหมาย: ลดลงร้อยละ ๑)	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มิถุนายน 2567	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.17	ไม่บรรลุเป้าหมาย	<p><b>เดือนมิถุนายน 2567</b> มีการใช้น้ำประปา จำนวน 97.72 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแม้ว่าจะมากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาของปี 2566 (96.548 ลูกบาศก์เมตร) <b>เพิ่มขึ้น 0.05 ลูกบาศก์เมตร</b> คิดเป็น<b>เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17</b></p> <p><b>วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้</b></p> <p>การใช้น้ำประปาเดือนมิถุนายน 2567 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน 2567 เนื่องจากว่าเป็นช่วงปิดสมัยประชุมทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคลากรในวงงานรัฐสภาซึ่งไม่ใช่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่เข้ามาที่อาคารรัฐสภาหรือไม่ได้มีการจัดประชุมเหมือนในช่วงเปิดสมัยประชุม แม้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แต่มีการประชุมในช่วงท้ายของเดือนมิถุนายนจึงทำให้ปริมาณการใช้น้ำยังเพิ่มไม่มากนัก และที่สำคัญบุคลากรของสำนักกรรมการ 1 ได้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้แนวโน้มของการใช้น้ำประปามีปริมาณลดลงแม้จะยังไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 1 ก็ตาม</p>	<p>1) วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย และทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>(2) <b>เน้นย้ำ</b> จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นและคลิปเพลงรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(3) จัดทำ Infographic มาตรการประหยัดน้ำประปาเผยแพร่ทาง Line เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(4) หมั่นสำรวจและตรวจสอบการรั่วซึมและซ่อมบำรุงท่อน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบการรั่วซึมหรือชำรุดก็ดำเนินการแจ้งซ่อมในทันที</p> <p>(5) ควรให้สำนักอื่นที่ใช้อาคารรัฐสภาาร่วมกันเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำประปาบรรลุผลตามเป้าหมายวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและทบทวนมาตรการประหยัดน้ำประปา</p>